

ไอชาท โนราห์ โมฮัมเหม็ด: ความแปลกแยกทางวัฒนธรรมและการต่อต้าน: แรงงานรับใช้ในบ้านสตรีชาวศรีลังกาในมัลดีฟส์ (CULTURAL ALIENATION AND RESISTANCE: SRI LANKAN WOMEN DOMESTIC WORKERS IN THE MALDIVES) อ. ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์หลัก : Michael Hayes, Ph.D. อ. ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ศาตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ จันทวนิช, 97หน้า.

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เน้นการวิเคราะห์วิธีการที่แรงงานต่างชาติในประเทศมัลดีฟส์ต่อต้านความแปลกแยกทางวัฒนธรรมที่พวกเขาได้รับจากการทำงานและจากสังคมภายนอก แรงงานข้ามชาติจำนวนมากในมัลดีฟส์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดสิทธิต่างๆอย่างมาก เช่น การจำกัดสิทธิการเดินทาง และการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งยังรวมถึงความเป็นส่วนตัวด้วย จุดอ่อนของพวกเขาคือการที่ข้อพึงการปกป้องโดยกฎหมายที่มีอยู่อย่างจำกัด การสนับสนุนจากสถาบันต่างๆอย่างไม่เพียงพอ และยังมีข้อจำกัดของพวกเขาเองในการเข้าถึงสื่อ แรงงานในประเทศที่ทำงานในครัวเรือนมักจะอยู่แยกกันและอยู่แบบหลวมๆซ่อนๆ ยังให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นภายในแรงงานข้ามชาติด้วยกันเอง อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจำนวนมากได้พยายามหาวิธีการในการต่อสู้และสนองตอบต่อข้อจำกัดทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองในสถานการณ์ต่างๆ จากการลงภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับแรงงานชาวลิงหล การศึกษาพบว่าพวกเขาต่อต้านความแปลกแยกทางวัฒนธรรมโดยการกำหนดอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาใหม่ และโดยผ่านการใช้เครือข่ายทางสังคม และโดยการเจรจาต่อรองในเรื่องการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะและการหลอมรวมในสังคม

การแสวงหาการสนับสนุนแรงงานต่างชาติในประเทศมัลดีฟส์ถูกกีดกันจากนโยบายและการปฏิบัติที่ปฏิเสธการควบคุมสภาพการทำงานของพวกเขา อีกทั้งนายจ้างและสังคมทั่วไปยังมีทัศนคติและการปฏิบัติที่แสดงถึงการแบ่งแยกและแบ่งชนชั้นต่อแรงงานรับใช้ในบ้านชาวศรีลังกา ผลการวิจัยพบว่าแรงงานต่างชาติได้แสดงการต่อต้านข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงสถานะความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ได้รับด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างเส้นแบ่งทางสังคมโดยถือสัญชาติตนเป็นเกณฑ์เพื่อสร้างความเป็นพวกเดียวกันของชาวศรีลังกา การเจรจาต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในบ้านตนเองที่ทำงาน โดยการใช้ทักษะความรู้ และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและความผูกพันกับสมาชิกในบ้านผู้ว่าจ้าง เครือข่ายทางสังคมของแรงงานข้ามชาติยังได้ให้ทางเลือกในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองในมัลดีฟส์ด้วย การวิจัยยังมุ่งเน้นความหมายหลายของพื้นที่สาธารณะพื้นที่สำหรับคนงานชาวศรีลังกาและการใช้พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคมอย่างไรจึงจะเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างอัตลักษณ์ทางเลือกและในการต่อต้านของแรงงานข้ามชาติ

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2553

ลายมือชื่อนิติศ

ลายมือชื่ออ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ลายมือชื่ออ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์ร่วม